



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลขุนทด โทร. ๐-๔๔๓๘-๙๙๒๒

ที่ นม. ๘๙๐๑๐/

วันที่ - ๑ ต.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปรายการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลขุนทด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลขุนทด ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลขุนทด ตามแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ โดยได้พิจารณาและให้ความสำคัญกับบุคลากรในทุกกระดับ ของพนักงานส่วนตำบลทุกส่วนราชการ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง การบริหารและคุณธรรม และจริยธรรม

การกำหนดวิธีการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรทั้งการพัฒนาในระยะสั้น เช่น การจัดฝึกอบรมโดยองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเองหรือการส่งเข้าร่วมการฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด และการพัฒนาในระยะยาว เช่น การสอนงานในขณะที่ทำงาน การจัดให้มีพี่เลี้ยงในการทำงาน การมอบหมายงานการหมุนเวียนงาน การให้คำปรึกษาแนะนำ การติดตามและประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชา เป็นต้น เพื่อให้ทราบผลการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลขุนทด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ปัญหาและอุปสรรคของการอบรมและพัฒนาบุคลากร เนื่องจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด ๑๙ จึงส่งผลให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการอบรมไม่ครบทุกตำแหน่ง

ข้อเสนอแนะของการอบรมและพัฒนาบุคลากร เห็นควรให้พนักงานศึกษาหาข้อมูลองค์ความรู้เพิ่มเติมที่จะต้องนำมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ด้วยตนเอง เช่น ส่งเสริมให้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

จึงรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ ๒๖ คน ตามบรรทุกข้อความที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวศศิธร พรหมรังสิต)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางสาววรินทร์ภรณ์ วิฑยารัตน์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

/ทราบ ...



-ทราบ  
ลงชื่อ

(นายเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด



-ทราบ  
ลงชื่อ

(นายเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด

รายชื่อพนักงานส่วนตำบล , ลูกจ้างประจำ  
เรื่อง สรุปรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวน(ครั้ง)การเข้ารับ การฝึกอบรม/สัมมนา
๑	นายเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด	๒
๒	นางสาวธัญพัทธ์ ธีธนัชพรกุล	ผู้อำนวยการกองคลัง	๓
๓	นายพีรวิธ วงศ์สาโรจน์	ผู้อำนวยการกองช่าง	-
๔	นางสาววรินทร์ภรณ์ วิทยารัตน์	หัวหน้าสำนักปลัด	-
๕	-ว่าง-	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	-
๖	นางณัชชา กันต์ป้อมพร	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	-
๗	นางปิยนันท์ ปิ่นบรรเทา	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-
๘	นางสาวคณินดิษฐ์ แสงฤทธิ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	๒
๙	นางศิริพร ทองคลี	นักวิชาการคลังชำนาญการ	-
๑๐	นางสาวศศิธร พรหมรังสิต	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	๑
๑๑	นางภนิดา ธาราพงษ์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ	-
๑๒	นายสกล แพงสรระน้อย	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	๑
๑๓	นางเยาวมาลย์ ภูมิโคกรักษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	-
๑๔	นางสาวอรกัญญา คุณภคโกโคย	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	๒
๑๕	นายศุภชัย พงษ์ศิริ	นิติกรชำนาญการ	-
๑๖	นายเฉลิมพล แซ่ลี	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	-
๑๗	นางทัศนวรรณ อินโพธิ์	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	๑
๑๘	นางสาวเอมอร วงษ์หมี	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	๒
๑๙	นางสาวอรุณ คุณขุนทด	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	-
๒๐	นางสาวปาณิสรา เกียรติศรีศิริ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	๒
๒๑	นายเอกศักดิ์ กลขุนทด	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน	-
๒๒	นางกุลวดี คงธนธาดาพร	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	๑
๒๓	นางสาวราตรี แซ่ขุนทด	เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน	-
๒๔	นางวรรณกร ภูประดิษฐ์	ครู คศ.๒	๑
๒๕	นางเข็มจิรา เมียขุนทด	ครู คศ.๒	๑
๒๖	นางสาวอำพร โมงขุนทด	ครู คศ.๒	๑

สรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ จำนวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐

ประวัติการฝึกอบรมข้าราชการกองตรวจส่วนท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนตำบลตามขุนทด อำเภอตามขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	เรื่องโครงการ / หลักสูตรที่อบรม	ชื่อ - สกุล ผู้เข้ารับการอบรม	ตำแหน่ง	สถานที่ศึกษาอบรม	ระหว่างวันที่
๑	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเชิงวิชาการพัฒนาองค์ความรู้ในการเบิกจ่าย เงินผ่านระบบ KTB Corporate Online การใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับระเบียบ ใหม่ ๆ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ และเบิกค่าเช่าบ้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	นางสาวธัญพัทธ์ ธีบุญชีพพรกุล นางสาวคนึงนิตย์ แฉงฤทธิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ณ โรงแรมสตาว์เวลล์บาห์ลี รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครราชสีมา	๖ - ๗ ก.พ.๒๕๖๔
๒	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ใน ระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAS) การปรับปรุงบัญชีทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา สะสมเพื่อให้งบดุลถูกต้อง การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่ค้างค้างแต่ปี งบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และการโอนสินทรัพย์ให้กับหน่วยงานภายใต้ สังกัดของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการจัดทำรายงานทางการเงินตาม มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑	นางสาวอเนอร วังษ์หมี่	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี	๕-๗ มี.ค.๒๕๖๔
๓	โครงการอบรมหลักสูตร ฝึกอบรมการจัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลแผนพัฒนา และการใช้แอปพลิเคชันสำรวจข้อมูลภาคสนาม งานแผนที่และทะเบียน ทรัพย์สิน	นางกุลลลิตี คงธนะธาดาพร	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	ณ โรงแรมโคราชไฮเทล จ.นครราชสีมา	๑๙-๒๑ ก.พ.๒๕๖๔
๔	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการการตรวจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการเลื่อนตำแหน่ง และระดับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	นางสาวศศิธร พรหมรังสิต	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ณ โรงแรมแคนทารี โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา	๖-๘ มี.ค.๒๕๖๔
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	นางสาวปาณิสรา เกียรติศรีสิริ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ณ ศูนย์ประชุมสหภาพ ฮอลล์ จ.ร้อยเอ็ด	๕-๗ มี.ค.๒๕๖๔
๖	โครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) และการบันทึกบัญชีแบบใหม่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	นางสาวอรกัญญา คุณภาคภักทิน	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	ณ โรงแรมภูฏัญญา รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา	๒-๔ เม.ย.๒๕๖๔
๗	โครงการอบรมหลักสูตรการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับสถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก) โดยใช้ Excel ช่วยในการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	นางสาวธัญพัทธ์ ธีบุญชีพพรกุล นางสาวอรกัญญา คุณภาคภักทิน นางสาวคนึงนิตย์ แฉงฤทธิ์ นางชมจิรา เมียขุนทด นางวรรณกร ภูประดิษฐ์ นางสาวอำพร โม่งขุนทด	ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการ ครู	ณ โรงแรมสตาว์เวลล์ บาห์ลี รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครราชสีมา	๓-๕ ก.ค.๒๕๖๔

ลำดับ ที่	เรื่องโครงการ / หลักสูตรที่อบรม	ชื่อ - สกุล ผู้เข้ารับการอบรม	ตำแหน่ง	สถานที่ศึกษาอบรม	ระหว่างวันที่
๘	โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการทำงานด้านกิจการศรสาท้องถิ่น เตรียมพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นแบบ New Normal และการยื่นบัญชี ทรัพย์สินของ ป.ช.พร้อมเทคนิคการทำงานให้ปลอดภัยจากหน่วยงาน ตรวจสอบ	นายเมื่องแมน ศิษย์สุวรรณ นางสาวธัญเพ็ช ธิญธนัชพรกุล นายสกล แพงสรสน้อย นางสาวปภาณิสรา เกียรติศรีศิริ	ปลัดอบต. ผู้อำนวยการกองคลัง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ณ โรงแรมelayทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี	๓๑ มี.ค.-๒ เม.ย.๒๕๖๔
๙	โครงการอบรมหลักสูตรจัดตั้งจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร ให้ถูกต้องปลอดภัยและเป็นไปตาม ว.๘๘๙	นายเมื่องแมน ศิษย์สุวรรณ นางสาวออมอร วงษ์หมี	ปลัดอบต. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	ณ โรงแรมชาร์ลองบูทริค จ.กาฬสินธุ์	๒-๔ ก.ค.๒๕๖๔
๑๐	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและการจัดสวัสดิการ สังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรมซูม (ZOOM)	นางพัศวรรณ อินโพธิ์	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลชุมพุด อ.คำชะโนด จ.นครราชสีมา	๒๑-๒๒ ส.ค.๒๕๖๔